

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Tư, 02 Tháng 2 Năm 2011 13:58

Người Việt Nam ở khắp nơi dù trong nước hay ngoài cũng đều đang bận rộn chuẩn bị đón Tết dù cho không khí Tết ở các vùng có khác nhau.



Ánh hàng rong bên cạnh poster mừng Xuân 2011 ở Hà Nội hôm 25/1/2011/ AFp photo

Nhân dịp này, tạp chí phụ nữ trò chuyện với một số chị em phụ nữ ở các châu lục khác nhau về những suy nghĩ của họ nhân dịp Tết.

Thị u không khí Tết

Tết là dịp để các bà nội trợ trổ tài bếp núc, là dịp để các gia đình Việt Nam quây quần bên mâm cỗ Tết. Mâm cỗ Tết và những hoạt động Tết với sự đóng góp không nhỏ của các chị em phụ nữ đang giúp duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt ở các phương xa.

Chị Lan, một phụ nữ Việt tại Calgary, Canada cho biết chị sống cùng với gia đình người cô. Trong nhà chị có 3 người lớn nên những mâm cỗ Tết với, vào ngày 30 Tết con cái trong nhà lại quây

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA

Thứ Tư,, 02 Tháng 2 Năm 2011 13:58

quả n v quanh mâm cơm tết niên. Năm nào cũng cũng có g ng n u các món ăn truyền thống Việt đũ trữ trong nhà đũ c ăn đũ ăn Việt, đũ có thể hi u thêm v văn hóa Việt.

Tuy nhiên, vì phụ n l n dâu r trong nhà là ng i n c ngoài, b n tr cũng sinh ra và l n lên n c ngoài nên không ph i món ăn Tết nào cũng đũ c đón nh n nh nhau. Ch nói:

"Ch có t i 30 thì cúng giao th a. Còn mừng 1 thì không làm cơm nh ở nhà mình mà ch th p h ng, đũ tũ giao th a thì l i ăn. Th là h t Tết. Các nhà m i ai đũ n thì đũ n. Còn con c a cô ch thì b n con ch thích ăn nem thôi, còn ch ng chúng nó toàn tây mà tây cũng ch bi t ăn nem thôi ch còn mặng mi n đâu có bi t ăn."

Ch Lan nói ch cũng làm nem, n u xôi n u chè, n u n i canh mặng th nh ng ở bên này ch không th n u mặng v i móng giò nh ở Việt Nam vì ng i bên này s cholesterol. N i mặng Tết mà ch n u vì v y cũng không có v béo ng y nh th ng th y ở quê nhà.

Tết Tân Mão năm nay ch c ch s n u b t đũ ăn đũ, rút kinh nghi m m i năm ph i đũ th c ăn đũ vì ch có ai ăn m y.

Sang Calgary đũ nh c đũ đũ c hai năm, ch Lan th y cái Tết ở quê ng i khác xa so v i Việt Nam. Ch nói:

"Tết ở đây ch là Tết c a ng i Hoa và ng i Việt thôi. ở đây ng i ta ăn Tết tây là chính còn Tết ng i Việt thì ch có ng i Việt mình tũ vào ăn v i nhau, tũ nhiên là không vui r i. Mình ch có đũ vào ch Việt Nam ho c Trung qu c thì mình m i th y không khí Tết vì nó cũng có hoa có qu t, r i bánh ch ng, còn ra kh i ch v đũ n nhà coi nh bình th ng."

Năm nay ch Lan cho bi t ch cũng s đón giao th a gi ng nh hai cái Tết trũ c. Vì c ch ng con và ch em v n còn ở trong n c nên c m i đũ p giao th a ở Việt Nam ch l i lên m ng nói chuy n v i m i ng i cho ng i ngoài n i nh :

"Nói chung khi giao th a ở Việt Nam thì ch cũng lên internet, ở nhà m i ng i cũng lên internet. Nói chung cũng bình th ng, hai bên cũng nhìn th y nhau. ở nhà chúng nó đũ xem b n pháo hoa v thì chúng nó lên m ng, bên này mình online. Nói chung là cũng không bu n l m."



Đường hoa Nguyễn Huệ. Hình do ngoisaigon gửi RFA

Tại vùng Calgary, cộng đồng người Việt cũng thường tổ chức tiệc tất niên hàng năm. Mọi người vào ăn thường đóng 40 đô la Canada. Chị Lan nói vào tiệc thì cũng vui, nhưng chị a năm nào chị có thể tham gia vì còn bận đi làm. Chị cũng không có ý định nhậu tiệc năm nay.

"Tất niên người Việt thì vui với nhau. Họ người Việt họ tổ chức với nhau, họ bán vé. Ở đây có bánh chưng, họ cũng mua tiệc như người mà 40 đô la mua vé. Chị hôm đấy chị phải đi làm chị không mua. Chị a năm nào chị đi. Chị phải đi làm vì tất cả mình chị có phải tất cả người ta đâu. Vì tôi không có người thay chân chị a mình nên nghỉ thì cũng nghỉ nên cũng đi làm."

Còn tại Virginia, Hoa Kỳ, chị Hằng mất phụ nữ đã định nhậu tiệc đây hơn 20 năm thì cho biết, chị vẫn chuần bữa các món ăn ngày Tết như mọi gia đình Việt Nam khác để hai con chị biết thế nào là Tết. Nhưng chị không làm Tết to như ngày lễ Noel của Mỹ.

Chị nói vào dịp lễ Noel, chị nấu đồ ăn Việt như lẩu, chị giữ chị khác gì Tết cả. Thêm vào đó, Tết thì mọi người vẫn đi làm, còn ngày lễ Noel thì ai cũng được nghỉ.

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Tư, 02 Tháng 2 Năm 2011 13:58

Chị Hoàng nói "ở đây Tết Việt Nam mình vẫn đi làm, còn cả Mẹ thì Thanksgiving và Christmas thì được nghỉ hai ngày đó thì mình cũng tạm tạm nghỉ Tết vậy. Chị ăn Christmas to hơn, tạm vì mình được ăn những món Việt Nam."

Chị nói những đứa con chị vẫn sinh ra và lớn lên tại Mẹ nên cũng thích ngày lễ Noel hơn ngày Tết.

Trong suốt hơn 20 năm tại Mẹ, chị và gia đình cũng chưa bao giờ về quê nhà ăn Tết vì lý do ai cũng bận đi học, đi làm: "Chị chưa về Tết lần nào hết. Gia đình bên đây hết rồi vì là con cái đi học, nếu về mùa Tết thì con cái không đi học được."

Những nhà

Đó là ở Bắc Mẹ, còn tại châu Âu, nơi công đồng người Việt cũng khá đông, chị em phụ nữ nơi đây suy nghĩ ra sao mới để Tết về? Chị Mẹ ở Thủ Hoàng, sinh sống ở Vacsava, Ba Lan gần 20 năm nay nhớ là cái Tết đầu tiên mà chị xa nhà như sau:

"Cái Tết năm đầu tiên tôi ở chung với mấy người bạn, tôi là người khóc nức nức, mấy người bạn phụ nữ xúm xít vào dỗ. Mẹ tôi cô bạn đó không được cũng khóc theo, vì lúc bấy giờ tôi mới xa nhà khoảng 2-3 tháng thôi, vì tôi đi trước Tết mà."

Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

Tác Giả: Việt Hà, phóng viên RFA
Thứ Tư:, 02 Tháng 2 Năm 2011 13:58

